



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๓๗๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา โดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ให้อำเภอ กำชับ การปฏิบัติของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในระดับหมู่บ้านชุมชน เคร่งครัดการกำกับติดตาม ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงกักกันตัวเองอย่าง จริงจัง เคร่งครัดงดการรวมกลุ่มในหมู่ญาติครอบครัวเพื่อนฝูงเด็ดขาด ห้ามออกจากสถานที่กักตัวเด็ดขาด เป็นเวลา ๑๔ วัน ๑.๒ ให้อำเภอ จัดให้มีทีมระดับอำเภอ ออกนิเทศติดตาม การปฏิบัติ การกักกันตัว เป็นประจำทุกวัน ๑.๓ ให้อำเภอจัดให้มีสถานที่สำหรับกักตัวประจำหมู่บ้าน ตำบล อาจเป็นบ้านหัวไร่ปลายนา วัด สถานที่ราชการ กรณีไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๐ จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อนัดหมายการ เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม โดยวิธี RT-PCR ทุกราย และขอให้กักกันตัว จำนวน ๑๔ วัน อย่างเคร่งครัด ในที่พักอาศัยของตนเองโดย - งดทานข้าวสังสรรค์ - งดไปในที่ชุมชน - งดทานข้าวกับบุคคลในครอบครัวโดยเด็ดขาด - ห้ามปกปิดประวัติหากเจ็บป่วย - ห้ามเดินทางมาเยี่ยมญาติในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด - อยู่ในที่พักอาศัยของตนเองเท่านั้น และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา - เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ๒ เมตร ล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทีม JIT ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน Sentinel surveillance โดยให้ลดกลุ่มเป้าหมาย เดิม และให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๑๐ จังหวัด โดยให้ได้จำนวนเป้าหมาย รวมคงเดิม	- ทีม JIT
๔	ให้งาน IT จัดทำข้อมูลจำแนกจำนวนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล ของแต่ละอำเภอว่าได้รับการฉีด วัคซีนป้องกัน COVID-19 ไปแล้วจำนวนเท่าใด เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ สร้าง Herd Immunity ในพื้นที่สีแดง	- งาน IT


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

